

หนูนร.ร.วัดนาคปรกเสริมคุณธรรม

นายกฤษฎพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมการศาสนาจัดพิธีมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสพหพันธ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาต้นแบบที่โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมีพระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาส ผู้บริหารโรงเรียนวัดนาคปรก ผู้บริหารเครื่องสพหพันธ์ ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการแต่งกายชุดขาว รักษาศีล 5 และปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะของโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาต้นแบบที่โรงเรียนวัดนาคปรก นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้นำหนังสือชุด นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน โดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องหลักธรรมทางศาสนาที่เป็นหลักพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ซึ่งนำมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) การให้ 2) พุคจริง ทำจริง 3) ความเพียร 4) การประมาณตน 5) ความรับผิดชอบ 6) ความประหัยัด 7) ความสามัคคี 8) ความ

ซื่อสัตย์ และ 9) ความพอเพียง

“หนังสือดังกล่าวมี 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและอังกฤษ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาที่เป็นภาษาสากล เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในโอกาสต่อไปเมื่อนักเรียนได้นำไปอ่านแล้วขอให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา ประกวดเล่านิทาน หรือแสดงละครตามเนื้อหาในหนังสือ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และขอให้นักเรียนทุกคนจงตั้งใจเรียนรู้และมีความมุ่งมั่นที่จะน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงาม พร้อมไปกับการสร้างคุณค่าให้กับชีวิต เพื่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป” อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

ด้านพระกิตติโสภณวิเทศ กล่าวว่า ขออนุโมทนาชื่นชมผู้บริหารกรมการศาสนา และผู้บริหารเครื่องสพหพันธ์ที่ได้มีแนวคิดในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาในโรงเรียน นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางคือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีศีลธรรม จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า สร้างความเจริญแก่ประเทศชาติต่อไป การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนมีศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักของบวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ที่จะช่วยกันประสานการทำงาน จึงจะทำให้งานนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี ทำให้การทำงานนั้นสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น